

ก๊าซและน้ำมัน...ดึงดูดเงินทุนต่างประเทศสู่พม่า

ปัจจุบันพม่าถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากนานาชาติ เนื่องจากปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการเมืองภายในประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ได้ประกาศห้ามนักลงทุนของตนเข้าไปลงทุนในพม่านับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนจากต่างชาติยังคงหลั่งไหลสู่พม่าไม่ขาดสาย โดยมีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเป็นแรงดึงดูดสำคัญ

การลงทุนเพื่อสำรวจและขุดเจาะ

พม่าเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรก๊าซธรรมชาติและน้ำมันจำนวนมาก แต่ยังคงขาดการสำรวจและขุดเจาะ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล ดังนั้น รัฐบาลพม่าจึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติร่วมทุนกับรัฐบาลพม่าเพื่อทำการสำรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในพม่า โดยในช่วงตั้งแต่ปี 2531-2546 มีเงินทุนจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในพม่ารวม 2,500 ล้านบาท (สัดส่วนราว 32% ของเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด) สำหรับประเทศที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้ได้แก่ สหราชอาณาจักร มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย เกาหลีใต้ แคนาดา และไทย

ทั้งนี้ ในปี 2547 ที่ผ่านมามี Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลพม่า และเป็นตัวแทนของรัฐบาล ได้ร่วมลงนามในสัญญาสำรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกับบริษัทจากต่างประเทศหลายบริษัท อาทิ

- บริษัท Dian-Qian-Gui (เป็นบริษัทลูกของบริษัท SINOPEC ของรัฐบาลจีน) ได้ลงนามในสัญญาสำรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันร่วมกัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 12,000 ตารางกิโลเมตร ในเขต Sagaing, Magway และ Mahutaung ของพม่า

- บริษัท China National Offshore Oil Company Myanmar Ltd (CNOOC) และบริษัท China Huanqiu Contracting and Engineering Corporation ของจีน และบริษัท Golden Aaron Pte ของสิงคโปร์ ได้ลงนามในสัญญาสำรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในพม่าร่วมกัน บริเวณ Indaw-Yenan ครอบคลุมพื้นที่กว่า 17,000 ตารางกิโลเมตร และบริเวณ Shwebon-Monywa ในเขต Sagaing ครอบคลุมพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตร รวมทั้ง บริเวณอ่าว Martaban ครอบคลุมพื้นที่ 9,600 ตารางกิโลเมตร

- บริษัท ปตท. สฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTEP International) ของไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกช่วยจำ 2 ฉบับ เพื่อร่วมกันสำรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันแหล่งใหม่ 2 แห่ง บริเวณนอกชายฝั่งของอ่าว Martaban ของพม่า

นอกจากนี้ รัฐบาลพม่ายังได้ร่วมลงนามกับรัฐบาลอินเดียในข้อตกลงเพื่อขยายโรงกลั่นน้ำมัน Thanlyin ในพม่า โดยอินเดียจะให้สินเชื่อแก่พม่าเป็นเงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ผลผลิตก๊าซและน้ำมันของพม่า

ปัจจุบัน พม่าสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากถึง 349.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อปี สร้างรายได้เงินตราต่างประเทศให้แก่พม่าราว 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วนราว 25% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของพม่า) โดยก๊าซธรรมชาติในพม่ามาจาก 2 แหล่งสำคัญ คือ แหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุนในอ่าวมะตะมะ (Gulf of Martaban) โดยแหล่งยาดานามีก๊าซธรรมชาติสำรองราว 5.6 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และแหล่งเยตากุนมีก๊าซธรรมชาติสำรองราว 3.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ขณะเดียวกัน พม่าสามารถผลิตน้ำมันได้ราว 7.16 ล้านบาร์เรลต่อปี ซึ่งนับว่ายังมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับแหล่งน้ำมันดิบที่มีอยู่มากมายหลายแห่งในพม่า ผลผลิตน้ำมันส่วนใหญ่ใช้เพื่อการบริโภคในประเทศ

นอกจากนี้ ในปี 2547 พม่ายังได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง อาทิ แหล่งเยตากุนใหม่ ค้นพบมากถึง 4 หลุม (ซึ่งจะทำให้พม่าสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นถึง 141.3 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยพม่าวางแผนจะส่งออกก๊าซธรรมชาติมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 300.4 ล้านลูกบาศก์ฟุต เป็นวันละ 406.4 ล้านลูกบาศก์ฟุต) และแหล่ง Shwe ซึ่งอยู่นอกชายฝั่งอ่าวเบงกอล (คาดว่าจะมีก๊าซธรรมชาติสำรองราว 4-6 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต โดยรัฐบาลพม่ามีแผนจะส่งก๊าซที่ได้จากแหล่งนี้ไปยังอินเดีย)

ก๊าซและน้ำมัน...แหล่งรายได้สำคัญในอนาคต

ผลผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศให้แก่พม่าไม่มากนักในปัจจุบัน แต่จากการที่บริษัทต่างชาติหลังไหลเข้ามาลงทุนกับรัฐบาลพม่าอย่างมากมาย เพื่อสำรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในพม่า ย่อมเป็นหลักประกันว่า อีกไม่นานต่อจากนี้ไป พม่าจะสามารถนำก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่อยู่ใต้ผืนดินออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างความมั่งคั่งให้กับพม่าได้ โดยพม่ามีเป้าหมายจะขายก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่ได้ ให้กับประเทศในอาเซียน อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย โดยจะจัดส่งให้ประเทศปลายทางผ่านทางท่อที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการ Trans-Asean gas pipeline project ภายใต้กรอบความร่วมมือของ ASEAN (Association of South East Asian Nations) ซึ่งขณะนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ

กุมภาพันธ์ 2548